



Nước Úc đang thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt ở biên giới nhằm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng Úc. Hiện tại có rất ít chuyến bay đến và đi khỏi Úc và quý vị có thể không đi lại được vào thời điểm này. Các lệnh hạn chế đi lại có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra thường xuyên. Xem: [Phát biểu báo chí của Nội các Quốc gia](#).

Trừ khi đến [từ Khu Đi lại An toàn trên chuyến bay được miễn cách ly kiểm dịch](#), tất cả các hành khách đến Úc, kể cả công dân Úc, đều phải cách ly kiểm dịch bắt buộc trong 14 ngày ở một cơ sở được chỉ định, như là một khách sạn, tại cửa khẩu nhập cảnh. Xem hướng dẫn về [siêu vi Corona \(COVID-19\) dành cho du khách](#). Quý vị có thể phải trả chi phí cách ly kiểm dịch. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu cách ly kiểm dịch, hãy liên lạc [sở y tế của chính phủ tiểu bang hay vùng lãnh thổ liên quan](#).

Tôi muốn nộp đơn xin thị thực

Quý vị nên cân nhắc lại nhu cầu xin thị thực Úc của mình vào thời điểm này và thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật thông tin về lệnh hạn chế đi lại và việc xét duyệt đơn xin thị thực.

Các sắp đặt xét duyệt đơn xin thị thực

Quý vị không được đến Úc trừ khi:

- quý vị thuộc [loại được miễn trừ](#)
- quý vị được chấp thuận [miễn trừ cá nhân](#) đối với lệnh hạn chế đi lại hiện hành hoặc
- quý vị đi lại trong [Khu Đi lại An toàn](#) theo các sắp đặt đi lại miễn cách ly kiểm dịch.

Quý vị cũng phải có thị thực hợp lệ. [Tìm hiểu các lựa chọn về thị thực](#).

Do COVID-19, một số thời hạn xét duyệt thị thực bị ảnh hưởng và có thể mất nhiều thời gian hơn để quyết định đơn xin thị thực. Chúng tôi đang ưu tiên xét đơn xin thị thực cho các du khách được miễn trừ [các lệnh hạn chế đi lại](#) hiện hành hoặc những ai đi lại trong [Khu Du lịch An toàn](#).

Quý vị không nên xác nhận các sắp đặt đi lại cho đến khi đã được cấp thị thực (trừ khi quý vị là công dân Tân Tây Lan).

Khi có thể, quý vị nên nộp đơn trực tuyến. Điều này giúp các sắp đặt xét duyệt được trôi chảy.

Đến thăm nước Úc - các lựa chọn thị thực

Quý vị không thể nộp đơn xin Giấy Thông hành Điện tử (ETA) trực tuyến, hoặc thông qua đại diện hàng không hay du lịch vào thời điểm này.

Chúng tôi đang thử nghiệm ứng dụng di động (gọi là AustralianETA) cho những người có các hộ chiếu nhất định để nộp đơn xin ETA trong thời gian thực hiện [các lệnh hạn chế đi lại](#).

Quý vị có thể sử dụng AustralianETA để nộp đơn xin ETA nếu:

- quý vị đáp ứng tất cả [các yêu cầu hội đủ điều kiện cho ETA](#), và
- quý vị có hộ chiếu của Brunei, Ca-na-đa, Hồng Kông (SAR của Trung quốc), Nhật, Ma-lai-xi-a, Sin-ga-pore, Hàn Quốc hay Hợp Chúng Quốc Hoa kỳ.

Có một khoản phí dịch vụ không hoàn trả là 20 đô-la khi sử dụng AustralianETA để nộp đơn xin ETA. ETA không cho phép quý vị làm việc ở Úc, hoặc ở lại quá ba tháng.

Quý vị có thể tải AustralianETA miễn phí từ [App Store \(Apple\)](#) hoặc [Google Play store \(Android\)](#).

Các hành khách không thuộc diện thử nghiệm AustralianETA có thể nộp đơn [trực tuyến qua tài khoản ImmiAccount](#) để xin loại thị thực khác có thể phù hợp nhu cầu của mình.

- Những người có hộ chiếu châu Âu có thể hội đủ điều kiện để được thị thực [Du lịch điện tử \(eVisitor, loại 651\)](#). Không có Phí Nộp đơn xin Thị thực (VAC) hay phí dịch vụ khi nộp đơn xin thị thực eVisitor.
- Những người có hộ chiếu loại khác có thể hội đủ điều kiện để xin thị thực [Du lịch \(loại 600\)](#) thuộc dòng liên quan.

Nếu được cấp ETA, eVisitor hay thị thực Du lịch, điều này không có nghĩa là quý vị đã được xem xét hoặc được chấp thuận miễn trừ để đến Úc. Quý vị cần [nộp đơn xin miễn trừ](#) và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ đơn của mình, trừ khi quý vị đi lại trong [Khu Du lịch An toàn](#).

Gián đoạn dịch vụ

Một số dịch vụ liên quan đến thủ tục xét duyệt đơn xin thị thực có thể bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và ngày càng thiếu nhiều dịch vụ mà chúng tôi phải dựa vào.

Điều này bao gồm các bác sĩ được chỉ định ở nước ngoài (xem dưới đây), cơ sở kiểm tra tiếng Anh, các trung tâm thu thập dữ liệu sinh trắc học.

Trong khi các dịch vụ này không làm việc, nhiều đương đơn không thể đáp ứng được các yêu cầu thị thực. Các đương đơn sẽ được cho thêm thời gian để hoàn tất việc kiểm tra và cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Các cuộc hẹn y tế cho hồ sơ thị thực

Khách hàng nên biết về sự gián đoạn đối với các dịch vụ y tế cho hồ sơ thị thực do COVID-19.

Các nhân viên xét duyệt đơn xin thị thực của chúng tôi đều biết về sự gián đoạn này. Chúng tôi sẽ cân nhắc thời gian gia hạn khi xét đơn xin thị thực của quý vị. Khai báo Sức khỏe của Tôi (My Health Declarations) hiện đang tạm ngưng. Yêu cầu Y tế trong đó có kiểm tra sức khỏe cho thị thực dự kiến sẽ được quyết định sau khi quý vị nộp đơn xin thị thực.

Nếu không thể thực hiện kiểm tra sức khỏe theo thời hạn được yêu cầu trong thư *Yêu cầu Kiểm tra Sức khỏe*, quý vị nên thông báo cho Bộ bằng cách gửi kèm các chi tiết qua tài khoản ImmiAccount.

Nếu quý vị chưa nộp đơn xin thị thực hoặc chưa được yêu cầu tiến hành khám sức khỏe để nhập cảnh, quý vị không cần liên lạc với phòng khám của dịch vụ y tế cho thị thực ở Úc hoặc phòng khám được chỉ định ở nước ngoài vào thời điểm này.

Các cuộc hẹn thu thập dữ liệu sinh trắc học

Việc mở cửa các Trung tâm Nộp đơn Xin Thị thực Úc (AVACs) và các Trung tâm Thu thập Dữ liệu Sinh trắc học Úc (ABCCs) phụ thuộc vào các lệnh hạn chế do COVID-19 ở nước sở tại.

Một số trung tâm thu thập có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nộp đơn xin thị thực trực tuyến.

Quý vị có thể sử dụng *lá thư hiện có về Yêu cầu cung cấp nhận dạng cá nhân (sinh trắc học)* để đặt hẹn và tham dự cuộc hẹn. Nếu đã nộp đơn xin thị thực trực tuyến, quý vị sẽ nhận được một bản sao của lá thư này trong tài khoản ImmiAccount của mình.

Quý vị phải liên lạc với AVAC hay ABCC tại địa phương mình để thu xếp cuộc hẹn. Quý vị có thể vào trang mạng của chúng tôi để xem thông tin cập nhật về AVACs và ABCCs bao gồm cả thông tin liên lạc và giờ mở cửa của văn phòng này ở nước quý vị. Hãy xem: [Các văn phòng ngoài Úc](#)

Chúng tôi biết rằng quý vị có thể không cung cấp được các dữ liệu sinh trắc học ở một số địa điểm cụ thể vì các lệnh hạn chế do COVID-19. Quý vị không cần liên lạc với chúng tôi nếu:

- trung tâm thu thập ở vùng quý vị cư ngụ đang tạm thời đóng cửa
- có các lệnh phong tỏa ở vùng quý vị cư ngụ khiến quý vị không đến trung tâm thu thập dữ liệu được